

# ควันอุบัติเหตุวันหยุดยาว

## มท.2 กำชับผู้ว่าฯดูแลปช.เดินทางกลับอย่างปลอดภัย

บรรยากาศวันหยุดยาวยังเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนพากันครอบครัวไปไหว้พระทำบุญเนื่อง

▶▶▶ ต่อ : ห่วงปช. - หน้า 11



➤ **แท็กลับ :** บรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นเรือจากเกาะช้างเข้าสู่ตัวจ.ตราด เพื่อกลับภูมิลำเนาหลังเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะช้างในช่วงวันหยุดยาว โดย 3 วันที่ผ่านมามีมากกว่า 1 หมื่นรายแห่เข้าพักผ่อน

## ห่วงปช.

ในวันเข้าพรรษา และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ มท.2 ห่วงประชาชนเดินทางกลับมาทำงาน

กำชับ ผวจ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระวังจุดเสี่ยง-จุดจราจรแออัด ชี้สถิติอุบัติเหตุยังสูงมาก ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั่วประเทศไทย ว่า ในพื้นที่จ.น่าน ว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากนักท่องเที่ยวลงมาจากอำเภอตอนเหนือของ จ.น่าน เช่น อ.ทุ่งช้าง ปัว ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ

และบ่อเกลือ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามอุทยานแห่งชาติ 7 แห่งที่กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ใน จ.น่าน ซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชน ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปไหว้พระ ไปกระซิบรักกันที่บริเวณภาพปู่ม่านย่าม่าน ในวิหารวัดภูมินทร์ ซึ่งถือว่ามาถึงเมืองน่าน นักท่องเที่ยวท่านใดไปน่าน แต่ยังไม่ได้ไปกระซิบรักกับภาพปู่ม่านย่าม่าน ถือว่าไปไม่ถึงเมืองน่าน

ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดำเนิน กลางใจเมืองนครราชสีมา พี่น้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างอุ้มลูกหลานทุกคน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14315

หน้า: 1 (กลาง), 11

Col.Inch: 123.84 Ad Value: 154,800

PRValue (x3): 464,400

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนีอุบัติเหตุวันหยุดยาว

ต่างตั้งใจเพื่อกราบสักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโม กลางลำไปด้วยผู้คนแห่กันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับลอดซุ้มประตูเมืองตามความเชื่อว่าจะโชคดีมีชัย พร้อมตั้งจิตอธิษฐานท่องคาถาบูชาคุณย่าโม 3 จบ เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ครอบครัว และญาติพี่น้อง

โดยการกราบไหว้แบบวิถีใหม่ New Normal ไม่มีการจุดธูปเทียน มีเพียงกลิ่นหอมจอบดอกไม้จากพวงมาลัยติดแผ่นทองเปลว เดิมน้ำมันตะเกียง ถวายไปไก่ต้ม หัวหมู เป็ด ไก่ เป็นการนบนาบบอกกล่าวขอในสิ่งประสงค์ที่ต้องการ ส่วนน้ำมันตะเกียงหลายคนเชื่อว่าหากได้เดิมน้ำมันกับตะเกียงแล้วทำให้ชีวิตมีแต่

ความสุขความเจริญ ความรักความอบอุ่นในครอบครัวและหน้าที่การงานรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเหมือนการเติมแสงสว่างให้ตะเกียงเกิดปัญญา และปล่อย นก ปลา ปลาไหล เต่า ก่อนนั่งฟังหมอลำเพลงโคราช

ที่จุดชมวิวมามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ถึงแม้จะหยุดมาแล้ว 2 วัน และวันนี้เป็นวันหยุดวันที่ 3 แต่ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ขึ้นชมทิวทัศน์ตะวันขึ้นสามแผ่นดิน ชมทะเลหมอกที่สวยงามชมภาพแกะสลักนูนต่ำภาพประวัติศาสตร์เก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปี และสถูปคู่ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุ 1,500 ปีเช่นเดียวกัน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและระงมรณกในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย แนะนำให้นักท่องเที่ยวพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทางอุทยานจะปล่อยนักท่องเที่ยวขึ้นมามากครั้งละ 400 คน เพื่อไม่ให้ขึ้นมาแออัด เบียดเสียดชิดกันบนพื้นที่จุดชมวิวมามออีแดง

ที่ จ.สงขลา บรรยากาศในวันเข้าพรรษานอกจากพุทธศาสนิกชนคนไทยจะเข้าวัดทำบุญแล้ว บรรดาชาวพุทธที่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานอยู่ในจ.สงขลา ก็พากันไปเข้าวัดทำบุญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ที่วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอย่างสวยงามทั้งหญิงและชาย เหมารมมาทำบุญในวันเข้าพรรษา ไหว้พระรอบพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองและองค์พระทันใจเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

▼ **เข้าพรรษา :** พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ากราบไหว้บูชาองค์พระหลักเมืองกรุงเทพมหานครเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเสริมสิริมงคล โดยในปีนี้ต้องปฏิบัติตามแนวทางวิถีใหม่ ที่มีการตรวจวัดไข้ ลงทะเบียนทั้งเข้าและออกภายในศาลหลักเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19



ทางด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 วันนี่จะเป็นช่วง

ที่ประชาชนมีการสัญจรกลับมาทำงาน หลังจากในช่วงวันหยุดยาวได้เดินทาง กลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน จึง ทำให้การจราจรของรถบนถนนในเส้นทาง ขากลับเข้ากรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่ม มีความหนาแน่นมากขึ้น รวมถึงเส้นทาง ที่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับนิยมจาก นักท่องเที่ยว อย่างเส้นทางท่องเที่ยวทาง ทะเลทั้งทะเลภาคตะวันออก, อ่าวไทย, อันดามัน ตลอดจนเส้นทางภูเขาใน ภาคเหนือ จะมีปริมาณรถมาเป็นพิเศษ ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย คนจึงได้ กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเส้นทาง เชื่อมระหว่างภาค เช่น จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี ที่มีเส้นทางเชื่อมกับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เส้นทางเชื่อมกับ ภาคเหนือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร ที่เส้นทางเชื่อมกับภาคใต้ รวมถึง ในเขต จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความ นิยมเดินทางไป

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ดังกล่าว ได้ประสานงานร่วมกับตำรวจ ทางหลวง ตำรวจในพื้นที่ รวมถึง แขวง ทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ได้ อำนวยความสะดวกสำหรับเส้นทางเดิน ทางกลับของนักท่องเที่ยว เช่น การตรวจ สอบสัญญาณจราจร ไฟเตือนในจุดเสี่ยงบน ถนน การจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อระบายรถ ในจุดที่ถนนคับแคบ รวมถึง การประสาน งานร่วมกับหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน อาสา สมัคร์กู้ชีพ กู้ภัยต่างๆ เพื่อเตรียมความ พร้อมช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โดยให้ดำเนินการไปตามแผนรับมือและ เฝ้าระวังเหตุตามที่ได้มีการสั่งการไปก่อนหน้า อย่างครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทุกการปฏิบัติ ทั้งหมดตามแผนก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีการ ทบทวนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ เป็นประจำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ พื้นที่ประชาชนให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผย ข้อมูลจาก บริษัท กลาง คู่สมรรถนะผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่า การเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน การเกิดอุบัติเหตุแล้วกว่า 489,246 ครั้ง มี ผู้บาดเจ็บ 481,650 ราย และ มีผู้เสียชีวิต ไปแล้วกว่า 7,596 ราย

“ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ตั้งแต่ต้นปี 2563 มา ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ สูงอย่างน่ากังวล เพราะผ่านมาแค่ครึ่งปี คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนไปแล้วกว่า 7,500 ราย สาเหตุหลัก คือ การขับเร็ว การมีเมาขณะขับรถ และมาจากรถ จักรยานยนต์ เป็นอันดับ 1 ดังนั้น จึงขอ ความร่วมมือไปยังจหนท.ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ช่วยกวดขันเพื่อป้องกันเหตุให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ ขอฝากย้ำ เตือนไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เกร่งกรัด เพราะไม่มีใครต้องการให้เกิดการ สูญเสียชีวิต ต้องการให้ทุกคนได้ใช้เวลาช่วง หยุดยาวนี้เป็นช่วงเวลาของความอบอุ่น และความสุขของทุกคน” รมช.มหาดไทย กล่าว